



ที่ อว ๐๖๔๙.๓๔/๐๑๕

ถึง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอส่งประกาศเรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วนราชการทราบโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒



คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
โทร. ๐๒-๕๔๙-๔๙๑๗ , ๐๒-๕๔๙-๔๙๒๒  
โทรสาร ๐๒-๕๔๙-๔๙๑๗



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ  
ข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
อำนวยการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศ ดังนี้

**๑. จำนวนกรรมการที่จะดำเนินการเลือกตั้ง**

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	จำนวน (คน)	ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)	๑	คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ พนักงานราชการ สายผู้สอน)

**๒. หน่วยเลือกตั้ง**

หน่วยที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนน เลือกตั้ง	หมายเหตุ
๑	คณะบริหารธุรกิจ	อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะบริหารธุรกิจ	- คณะบริหารธุรกิจ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และพนักงาน ราชการ สายผู้สอน)
๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์	- คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และพนักงาน ราชการ สายผู้สอน)

หน่วยที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	หมายเหตุ
๓	คณะศิลปศาสตร์	ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์	- คณะศิลปศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และพนักงาน ราชการ สายผู้สอน)
๔	คณะศิลปกรรมศาสตร์	หอศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์	- คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์	คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และพนักงาน ราชการ สายผู้สอน)
๕	วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย (ศูนย์รังสิต)	ห้องประชุมตติรส ห้อง ๑๑๗ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัย การแพทย์แผนไทย	- คณะเทคโนโลยีการเกษตร - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และพนักงาน ราชการ สายผู้สอน)

### ๓. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายผู้สอน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากประสงค์จะขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยความสะดวกเลือกตั้ง ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เกินวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ)

### ๔. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

คณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายผู้สอน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และไม่เป็นผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นับถึงวันสมัคร

## ๕. หลักฐานการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

๕.๑ ใบสมัครให้รับที่คณะกรรมการรับสมัครเท่านั้น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดมาตรฐาน ๓ x ๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๖ ใบ

## ๖. กำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลา ราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคัดค้านรายชื่อผู้สมัครต่อประธานคณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้ง ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เกินวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

## ๗. กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศ (นับคะแนนเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน)

## ๘. วิธีการเลือกตั้ง

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายผู้สอน) ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับในบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

## ๙. กำหนดประกาศผลการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะประกาศผลการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวปิยนดา ศรีสมเพ็ชร)

กรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ